

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์	คณบดี
๒. อาจารย์ ดร.กมล วัฒนา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ คล้ายชม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งฯ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพล มะโนสร้อย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
๗. อาจารย์รัฐพล ดุละยะลา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๘. นางจินดา ชัยปัน	หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๙. อาจารย์เรือนขวัญ ทรุ่นเรืองใจ	หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสาวิตรี สร้อยสุคตสวาท	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
๒. นางสาวสุรรัตน์ เสือน้อย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๔๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาความดีความชอบ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาความดีความชอบ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขณะนี้คณะได้ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและจะส่งผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

/วาระที่ ๑.๑.๒...

วาระที่ ๑.๑.๒ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้คณะได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อมูลงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรของคณะในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการของคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และนำเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมสำหรับนักศึกษาให้คณะเพิ่มเติมในลำดับต่อไป จึงนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๑.๓ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการงานพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะจะพิจารณาจัดการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป และจะพิจารณาดำเนินการแจ้งให้หลักสูตร/ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดพัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ด้วยงานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘ หน้า จึงเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ (ผู้แทนคณาจารย์) ชุดที่ ๑๐

ตามที่คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนคณาจารย์ ชุดที่ ๙ ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ทั้งนี้สำนักงานคณบดีเห็นควรให้พิจารณาดำเนินงานตามกระบวนการให้สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตามลำดับ ได้แก่ การประกาศฯ ให้บุคลากรเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการประจำคณะจากผู้แทนคณาจารย์ และประธานหลักสูตรสาขาวิชาซึ่งได้ลาออกต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานคณบดีพิจารณาดำเนินงานตามกระบวนการสรรหาฯ คณะกรรมการประจำคณะ ชุดที่ ๑๐ ตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่ ๔.๒ ร่าง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณบดีจึงได้ดำเนินการจัดทำร่าง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการดำเนินงานรองรับการพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ (Area-Based and Community Engagement University) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและบริหารจัดการระบบกลไกในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องระดมความคิด

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๖.๑ แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการแจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้คณะมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คะแนน ๔.๔๘ อยู่ในระดับดี จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๖.๒ การขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย ออกประกาศฯ จัดเก็บรายได้ห้องประชุม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการให้บริการห้องประชุมของคณะและจัดเก็บรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้คณะจึงได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย ออกประกาศฯ จัดเก็บรายได้ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณที่คณะจะได้รับคืนมาจัดสรรวัสดุ/อุปกรณ์และสาธารณูปโภคในสัดส่วน ๘๐% ของเงินรายได้มาใช้ในการสนับสนุนการให้บริการของคณะเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว และให้ข้อสรุปว่ามหาวิทยาลัยไม่มีประกาศฯ และไม่มีควมจำเป็นต้องออกประกาศฯ เพื่อจัดเก็บรายได้ดังกล่าว จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเรื่องการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัชศักดิ์ จอมกิตติชัย เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ ดร.ณัฐวดี หลิวพิริยวงค์ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๕ น.



(นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
บันทึกและจัดพิมพ์ รายงานการประชุม



(นางจินดา ชัยปัน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม